



IEC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG (IECQ)

Để biết các quy tắc và chi tiết về IECQ, vui lòng truy cập www.iecq.org.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP IECQ QUẢN LÝ QUY TRÌNH CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Số chứng nhận IECQ	IECQ-H SGSTW 09.0081-07	Số phát hành	1	Trạng thái	Current
Địa điểm bổ sung của Chứng nhận: IECQ-H SGSTW 09.0081		Ngày chứng nhận lần đầu: 2007/12/19			
Thay thế:		Ngày phát hành	2024/12/05	Ngày bổ sung địa điểm	2024/12/05
Số tham chiếu cơ quan chứng nhận	TW-HSPM-1227-7	Ngày hiệu lực:	2025/12/18		

Áp dụng:

- EU Directive 2011/65/EU ("RoHS – Restriction of the use Of certain Hazardous Substances") in electrical and electronic equipment. Including all published amendments
- Customer specified requirements

Công ty TNHH Compal (Việt Nam)

KCN Bá Thiện, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Tổ chức đã xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý vật liệu bị hạn chế/chất độc hại và các quy trình liên quan, được đánh giá bởi cơ quan chứng nhận IECQ theo IECQ 03-1 và IECQ 03-5 để cấp giấy chứng nhận này. Các quy trình này được xác nhận là phù hợp với các yêu cầu hiện hành của chương trình quản lý quy trình các chất độc hại IECQ và theo đúng quy định kỹ thuật của IECQ sau đây:

- IECQ QC080000: 2017 - Yêu cầu hệ thống quản lý quy trình các chất độc hại

**Chứng nhận này áp dụng các phạm vi hoạt động sau đây:
PCBA (lắp ráp bản mạch in) Sản xuất thiết bị mạng (máy chủ)**

Được cấp bởi tổ chức chứng nhận: SGS Taiwan Limited

No. 134, Wu Kung Road,
New Taipei Industrial Park,
Wu Ku District, New Taipei City 24803
Taiwan

Người được ủy quyền:
Stephen Pao



Hiệu lực của chứng chỉ này được duy trì thông qua các cuộc đánh giá giám sát và kiểm tra liên tục bởi IECQ CB đã cấp chứng chỉ.
Chứng chỉ này có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi theo các quy tắc thủ tục của hệ thống IECQ và các chương trình của nó.
Chứng chỉ này và mọi phụ lục đính kèm có thể được sao chép đầy đủ.
Chứng chỉ này không được chuyển nhượng và là tài sản của IECQ CB đã cấp.
Bạn có thể xác minh trạng thái và tính xác thực của chứng chỉ này bằng cách truy cập www.iecq.org.